



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๓ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวพชนี ชรรค์วิไลกุล	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๒	นายกฤษณ์ วิเชียรขู้	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๓	นายชลชัย เทวบุตร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๔	นางมาลี อุทัยธำรง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ	อบจ.ภูเก็ต	คุณสมบัติครบถ้วน

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบจากเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชวลิต ณ นคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรไทย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต